

LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

50 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã quyết định thành lập Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã, tiền thân của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày nay. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành (16/6/1967 - 16/6/2017), lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.



Trung tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm đồng họ Vũ "An toàn về an ninh Tổ quốc" xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Từ chỗ chỉ có 3 đồng chí thuộc Phòng Tham mưu tổng hợp, đến nay, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TĐBVANTQ) Công an tỉnh đã có 20 cán bộ, chiến sĩ với 3 đội công tác, thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đón tiếp các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố xây dựng phong trào TĐBVANTQ theo từng chuyên đề cụ thể. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở; trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài ngành triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của Công an Thái Bình.

Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tham mưu phục vụ



Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh triển khai công tác tại cơ sở.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, công an các huyện, thành phố và tham mưu cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào TĐBVANTQ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, địa bàn cả về bề rộng và chiều sâu. Công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, địa dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học theo từng chuyên đề

cụ thể với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, bảo đảm an toàn giao thông... Từ mô hình điểm "Địa bàn không có ma túy" tại xã Đông Vinh (Đông Hưng) và mô hình "Tổ tự quản trật tự an toàn giao thông" tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) để rút kinh nghiệm và nhân rộng,

đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.073 mô hình tự quản về ANTT, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, dòng họ, họ giáo không có tệ nạn xã hội... với hơn 132.800 người tham gia. Trong đó, đã xuất hiện nhiều điểm sáng, những mô hình, điển hình tiêu biểu được tôn vinh như phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; mô hình ngăn chặn ma túy tại thôn Tiên Phong, xã Vũ Tây (Kiến Xương); mô hình tự quản về an toàn giao thông tại xã Vũ Quý (Kiến Xương); phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ), xã Tiến Đức (Hưng Hà), xã Bình Định (Kiến Xương), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen giữ vững danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào TĐBVANTQ nhiều năm liền...

Đạt được những thành tích nổi bật đó, trong những năm qua, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ luôn thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm "4 cùng" với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bảo vệ an ninh Tổ quốc), qua đó thúc đẩy phong trào TĐBVANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển. Những chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào là những người làm công tác dân vận khéo, biết lấy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể làm đòn bẩy, để xuất các biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh của thể trận lòng dân, thể trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng xây dựng phong trào TĐBVANTQ đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp vận động cán bộ, nhân dân thực hiện phong trào "bảo mật phòng gian, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn làm chủ", từ đó nhiều mô hình hay, cách làm tốt đã được phát huy, nhân rộng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã tặng lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ Công an tỉnh 102 huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, nhiều điển hình tiên tiến được vinh danh trong toàn lực lượng. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng công an Thái Bình.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TĐBVANTQ Công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm đưa phong trào TĐBVANTQ ngày càng phát triển vững mạnh, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN TÙNG

55 năm TỪ BÁO CHÍ TRUYỀN THỐNG ĐẾN BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG KỸ NGUYÊN SỐ

(Tiếp theo và hết)

Hoạt động báo chí - truyền thông đang đứng trước những thách thức gay gắt và những cơ hội lớn. Thách thức về cạnh tranh với mạng xã hội và truyền thông xã hội đòi hỏi thay đổi tư duy và phong cách hành nghề cũng như mô thức tổ chức tòa soạn; thách thức về kinh tế báo chí - truyền thông khi thị phần và công chúng báo chí thu hẹp; thách thức về vai trò, vị thế và năng lực tác động xã hội... Nếu cơ quan báo chí nào thành công trong việc vươn ra chiếm lĩnh, chi phối công chúng và thị phần thì đồng nghĩa với việc thành công trong phát triển kinh tế báo chí - truyền thông và làm tốt nhiệm vụ chính trị; nếu không thì "xôi hỏng, bỏng không". Những thách thức này đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực báo chí - truyền thông.

1. Môi trường truyền thông thay đổi, báo chí đang thay đổi

Có thể khẳng định rằng, Khoa Báo chí là đơn vị đưa vào chương trình đào tạo đại học môn học Lý thuyết truyền thông sớm nhất toàn quốc - từ năm 1999, chỉ sau 2 năm Việt Nam quyết định tham gia mạng toàn cầu internet. Internet đã và đang làm thay đổi rất nhanh chóng về mọi mặt của đời sống xã hội đương đại, từ nhận thức, tư duy đến phong cách và hành xử của con người và xã hội nói chung.

Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số - nền tảng tạo ra mọi chuyên động đã và đang làm thay đổi về mọi mặt và đòi hỏi báo chí phải thay đổi. Trong môi trường truyền thông công nghệ số, có thể gọi là môi trường truyền thông số, đã tạo ra khả năng siêu kết nối trên phạm vi rộng lớn đang tạo ra nền báo chí chính trị, báo chí môi trường, báo chí cần phải là một trung tâm kết nối xã hội; mỗi nhà báo phải là mỗi nhà kết nối.

2. Định hướng đào tạo báo chí trong kỷ nguyên truyền thông số

Trên phương diện góp phần đào tạo nguồn nhân lực báo chí - truyền thông trong bối cảnh và môi trường truyền thông số, theo chúng tôi, cần chú trọng mấy vấn đề sau đây:

Một là, nhà báo chuyên nghiệp cần phải được đào tạo căn bản, dù đào tạo ban đầu hay đào tạo nâng cao, đào tạo bổ sung. Quá trình đào tạo này cần tránh hai khuynh hướng rất dễ xảy ra: thiên về hàn lâm hoặc thiên về dạy nghề bắt tay chỉ việc.

Đào tạo nguồn nhân lực báo chí - truyền thông trong môi trường truyền thông số là cung cấp và hướng dẫn người học khai thác các nguồn kiến thức để làm phong phú hệ kiến thức nền tảng, cung cấp phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, cách thức thuyết phục công

chúng và dư luận xã hội để họ có khả năng thích ứng rộng sau khi ra trường; không nên chỉ đào tạo chuyên môn hẹp trên nền kiến thức mỏng sẽ làm khó cho người học thích ứng trong môi trường xã hội thay đổi và môi trường truyền thông số biến động nhanh.

Hai là, trong môi trường truyền thông số, khái niệm "báo chí kết nối" đang hình thành, cần chú trọng đào tạo vừa thu hẹp vừa mở rộng. Thu hẹp quy mô đào tạo nhà báo chuyên nghiệp để tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo. Cần thay đổi quan niệm từ đào tạo người viết báo thành đào tạo người vừa viết bài tốt vừa biết làm báo - có ý tưởng và biết tổ chức, kết nối nguồn lực xã hội. Cần quan tâm đào tạo đội ngũ nhà báo chuyên trách có hệ kiến thức và kỹ năng, phương pháp chuyên sâu - như báo chí điều tra, báo chí chính luận, báo chí chính trị, báo chí môi trường, báo chí - truyền thông với quản lý và ứng xử với truyền thông trong khủng hoảng...

Ba là, cần quan tâm cập nhật kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các nhà báo, nhà truyền thông chuyên nghiệp theo hướng chuyên sâu, nhất là kiến thức pháp luật và kiến thức, phương pháp chuyên sâu để lĩnh vực để tài cũng như phương pháp tác nghiệp; đặc biệt chú trọng đào tạo kiến thức, năng lực thiết kế và quản trị chiến dịch truyền thông, chiến lược và kế hoạch truyền thông, cũng như tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí chuyên biệt. Xét trên phương diện kinh tế rất dễ xảy ra: thiên về hàn lâm hoặc thiên về dạy nghề bắt tay chỉ việc.

Bốn là, cần có chính sách đào tạo, phát triển đội ngũ nhà báo chính luận và nhà báo điều tra... cùng với đào tạo, tập huấn báo đảm kiến thức, phương pháp làm việc và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ quan báo chí từ ban biên tập

đến các phòng, ban chức năng. Có thể nói, đó là những binh chủng đặc biệt cần bảo đảm tính chuyên nghiệp và tinh nhuệ của nghề nghiệp báo chí - truyền thông; bảo đảm họ là những nhà văn hóa, nhà kinh tế, nhà chính trị - xã hội luôn gương cao ngạo cờ tư tưởng và đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.

Năm là, Khoa Báo chí cần xây dựng, tích hợp và thích ứng với các khối việc lớn. Một là, đào tạo theo chương trình chuẩn từ trình độ đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ trên cơ sở các chuẩn mực được nêu ra trong chương trình, bảo đảm chất lượng mong đợi của nghề nghiệp, nhất là bảo đảm tiêu chuẩn đầu ra. Hai là, cần trở thành trung tâm tập huấn đào tạo lại nguồn nhân lực báo chí - truyền thông theo các tiêu chuẩn chức danh tòa soạn, theo nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu tư vấn, kiến tạo và triển khai các chiến dịch và kế hoạch báo chí - truyền thông; chú trọng cùng với các đồng nghiệp tổ chức và cấu trúc lại các tòa soạn bảo đảm đổi mới mô hình tổ chức - sản xuất và quản lý cơ quan báo chí và tòa soạn báo chí cũng như các cơ sở truyền thông.

Sáu là, cần thay đổi cung cách quản lý và quản trị quá trình đào tạo, nhất là đào tạo báo chí có nhiều đặc thù; tránh tình trạng biến công tác quản lý thành rào cản hoặc tạo ra những ứ chệ không cần thiết.

Trong bất cứ môi trường, điều kiện và hoàn cảnh nào, đào tạo báo chí luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ những chiếc cạnh khác nhau. Có thể nói, đào tạo nhân lực báo chí khó hơn nhiều lĩnh vực khác. Bởi chưa nói đến những khó khăn cố hữu, nó luôn đứng trước những thử thách và sự nhìn nhận khác nhau của công chúng và dư luận xã hội, của các đồng nghiệp.

PGS, TS NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Báo chí

Gym (hay còn gọi là fitness, bodybuilding) hiểu đơn giản là các hoạt động vận động và luyện tập cơ thể trong phòng tập. Gym được du nhập vào Việt Nam thông qua các trung tâm thể hình hoặc mô hình phòng tập với sự đa dạng về hình thức tập luyện cũng như máy móc, thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp hỗ trợ. Với sự phát triển và mức sống cao ở các thành phố lớn, tập gym từ lâu không còn là điều xa lạ. Song ở nông thôn, phong trào tập gym cũng đang dần trở nên sôi nổi.

Vào mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, cầu lạc bộ (CLB) gym Hà Thành, xã Đông La (Đông Hưng) thu hút rất đông người đến tập. Nằm trong khuôn viên vườn sinh thái nên phòng tập của CLB rất thoáng và có không gian xanh. Anh Nguyễn Duy Long, thôn Quyết Thắng, xã Đông Phương (Đông Hưng), chủ CLB cho biết: Năm bắt nhu cầu của thanh niên hiện nay, tháng 10/2016 tôi quyết định mở phòng tập và mua các dụng cụ hiện đại. Phòng có diện tích 350m² với 70 chiếc máy tập các loại, số tiền đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Mới

ĐÔNG HƯNG SÔI NỔI TẬP GYM

Thời gian gần đây, nhiều nơi trong huyện Đông Hưng nở rộ phong trào tập gym thu hút đông đảo người dân tham gia.

đầu, chủ yếu là các bạn thanh niên đến tập, dần dần có thêm các cô, bác ngoài 40, 50 tuổi. Hiện, phòng duy trì trên 150 lượt khách tập/ngày.

Ngoài CLB gym Hà Thành, trên địa bàn huyện Đông Hưng còn nhiều CLB gym khác như CLB gym T&T (Nguyễn Xá), CLB gym thị trấn Đông Hưng, CLB gym Hải Yến (Đông La)... Giá vé tại các phòng tập gym chênh lệch không nhiều, chỉ dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/người/tháng phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng. Đây được coi là một mức giá hợp lý đối với những người dân ở nông thôn, vậy nên ít nhiều có sự cạnh tranh giữa các phòng tập. Để thu hút người dân đến tập, bên cạnh việc đầu tư máy móc, thiết bị

hiện đại, các chủ CLB gym còn có các chương trình như giảm giá vé cho học sinh, tổ chức các buổi cộng đồng, giao lưu, đi tham quan cho các thành viên trong CLB.

Theo chị Nguyễn Thị Hương, chủ CLB gym T&T: Tuy phòng tập đặt tại xã Nguyễn Xá song nhiều người dân ở các xã Phú Châu, Phong Châu, Đông Sơn cũng đến đây tập luyện. Phòng có chiều sâu, máy tập được sắp xếp ở những vị trí hợp lý, thuận tiện cho người tập. Vào những dịp lễ, tết, phòng tập của chị tổ chức những buổi giao lưu, tham quan cho thành viên, góp phần gắn kết các thành viên, giúp mọi người giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Ở nhiều nơi, tập gym đã trở thành phong trào. Tuy nhiên, bên cạnh tác dụng nâng

cao sức khỏe và vẻ đẹp, người tập cũng cần lưu ý, tránh tập quá sức. Bởi nhiều trường hợp do tập không đúng quy cách, tập nặng mà dẫn đến những chấn thương không đáng có như gãy xương chân, tay, chấn thương đầu gối...

Đạo quanh các phòng tập gym ở Đông Hưng, bên cạnh những bạn trẻ đi tập để có vóc dáng đẹp, cơ thể săn chắc, còn có rất nhiều người trung niên và cao tuổi. Anh Mai Danh Thuận, 42 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Đỗ Lương (Đông Hưng) cho biết: Trước khi tập tôi nặng có 48kg, sau khi tập thì tăng lên 63kg. Không chỉ tin khi cải thiện được vóc dáng mà tôi còn giảm được stress, tinh thần phấn chấn, sức khỏe được tăng cường, tìm mạch ổn định hơn.

Theo ông Lại Thành Kiên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện phong trào tập gym trở nên sôi nổi. Đây là tín hiệu tốt trong việc rèn luyện sức khỏe và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Hiện toàn huyện khoảng 10 phòng tập gym và

CLB thể hình. Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh có điều kiện nên phải có giấy phép hoạt động. Ngoài dụng cụ tập luyện theo tiêu chuẩn, các phòng tập phải có giáo viên hướng dẫn, cơ sở vật chất bảo đảm về điện tích, không gian, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, phải có sự giới hạn về độ tuổi

của người tập. Sắp tới, Phòng Văn hóa Thông tin huyện sẽ triển khai các hoạt động kiểm tra cũng như hướng dẫn nghiệp vụ qua các cơ sở phòng tập gym trên địa bàn, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cấp phép hoạt động các phòng tập gym.

THUY DƯƠNG



Cầu lạc bộ gym Hà Thành thu hút nhiều người trung tuổi đến tập.